

# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๑๐๕/ ๕๖๘๖



กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลผลการจัดชั้นลูกหนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๕/๓๙๑๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลของสหกรณ์ที่ประสงค์  
ขอจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องและสรุป  
ข้อมูลต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด และบันทึกข้อมูลของสหกรณ์เพื่อจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ผ่านระบบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ <http://kpsfund.cpd.go.th/2562> แล้วจัดส่งเอกสารให้  
กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีแนวทางให้จังหวัดปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้นำผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ใช้เป็นเกณฑ์กำหนดการเรียกเก็บอัตรา  
ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จากสหกรณ์ที่จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ และหากสหกรณ์อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้จัดชั้นลูกหนี้แต่มีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สหกรณ์ดำเนินการจัดชั้นลูกหนี้เพิ่มเติมระหว่างปี ก่อนทำการกู้เงินกองทุน  
พัฒนาสหกรณ์ทุกกรณี

๒. สำหรับวงเงินกู้สูงสุดที่สหกรณ์สามารถกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ การพิจารณา  
ให้สหกรณ์กู้ต้องคำนึงถึงวงเงินกู้ทุกสัญญาที่มีอยู่และที่จะกู้เพิ่มเติม ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะให้กู้ขึ้นอยู่กับ  
ความจำเป็นและความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ของสหกรณ์  
แต่ในกรณีที่สหกรณ์ประสบปัญหาการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น  
และความศรัทธาของสมาชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูหรือแก้ไขปัญหา  
การดำเนินธุรกิจให้แก่สหกรณ์ ผู้มีอำนาจอนุมัติสามารถพิจารณาให้เงินกู้เป็นกรณี ๆ ไป

๓. ให้แจ้งผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ข้างต้นให้สหกรณ์ทราบ และหาก  
มีข้อท้วงติง ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายในวันที่  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ เอกสารผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้ส่งพิมพ์ที่ <http://kpsfund.cpd.go.th/2562>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอชมา สุวรรณนิตย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cpd\_kps@cpd.go.th